



ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งที่ปรึกษา

ด้วย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภารกิจหลายด้าน ซึ่งในแต่ละด้านต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านนั้นโดยเฉพาะ ดังนั้น เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ จึงจำเป็นต้องมีที่ปรึกษา และให้กอง/ศูนย์/สถาบัน/สำนัก ถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งที่ปรึกษาดังนี้

ที่ปรึกษา แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ

๑. ที่ปรึกษากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หมายถึง บุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และให้คำปรึกษาแนะนำต่ออธิบดี หรือบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในภารกิจที่อธิบดีปรึกษา

ที่ปรึกษานี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะแต่งตั้งจากข้าราชการที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว เช่น อธิบดีอธิบดี ผู้ทรงคุณวุฒิหรือนักวิชาการในด้านต่างๆ ทั้งภายในหน่วยงานและบุคคลภายนอกจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นเกียรติ ไม่ได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบของทางราชการ และมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของอธิบดีผู้สั่งแต่งตั้ง

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ คือ

๑) รถรับ-ส่ง หรือค่าพาหนะในการเดินทางเข้ามาทำงานที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเบิกได้ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเบิกค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงและประหยัด

๒) ห้องอำนวยความสะดวกกลาง ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ และเครื่องดื่ม

๓) ในกรณีเดินทางไปราชการต่างจังหวัด ให้ขออนุมัติกิจกรรมพร้อมเบิกค่าใช้จ่ายและค่าเดินทางจากอธิบดีในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งเบิกได้ตามระเบียบตาม ๑)

๒. ที่ปรึกษาโครงการ

หมายถึง บุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และให้คำปรึกษาแนะนำต่อผู้รับผิดชอบโครงการนั้น ๆ

ที่ปรึกษานี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะแต่งตั้งจากข้าราชการที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว บุคคลภายนอกจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เรื่องค่าตอบแทนหรือเบี้ยประชุมจะมีหรือไม่ เป็นเรื่องที่แต่ละโครงการจะกำหนดไว้เป็นแต่ละกรณี ๆ ไป และมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ ผู้ดูแลและอำนวยความสะดวกคือผู้รับผิดชอบโครงการนั้น ๆ

ในกรณีที่เป็นโครงการใหม่ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้กอง/ศูนย์/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้องขออนุมัติกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยอธิบดีแต่งตั้งที่ปรึกษานี้ตั้งแต่เริ่มเสนอโครงการ เต็มเงื่อนไข หากมีผลตอบแทนไม่ว่ารูปแบบใด ๆ ต้องเสนอให้ทราบทั้งหมด มีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ

สำหรับโครงการที่ได้มีการอนุมัติไปแล้ว และ/หรือที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ให้กอง/ศูนย์/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้รับผิดชอบเสนอโครงการนั้น ๆ ขอความเห็นชอบต่อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยอธิบดีจะพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป และให้ดุลพินิจของอธิบดีเป็นที่สุด เช่น โครงการดังกล่าวยังมีเวลาเหลืออีก 6 เดือน เมื่อผู้รับผิดชอบโครงการนั้น ๆ เสนอเรื่องที่ปรึกษาให้พิจารณา อธิบดีจะสั่งการให้ดำเนินการไปจนแล้วเสร็จก็ได้ หรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้

ในการลงนามแต่งตั้งที่ปรึกษาให้ถือปฏิบัติดังนี้

๑. การแต่งตั้งที่ปรึกษากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และที่ปรึกษาโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในมากกว่าหน่วยเดียว และความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้อธิบดีเป็นผู้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาดังกล่าว

๒. ในกรณีที่เป็นการเสนอโครงการจากหน่วยงานภายใน หน่วยเดียว ให้รองอธิบดีที่รับผิดชอบกอง/ศูนย์ในสายงานที่อธิบดีมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนเป็นผู้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาดังกล่าว

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงที่ปรึกษาที่เป็นการจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ปรึกษาโดยตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ที่ปรึกษารัฐมนตรี ที่ปรึกษาตามระเบียบสำนักงาน ก.พ. และอื่น ๆ

๓. ให้ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขาธิการกรม เป็นผู้รวบรวมคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาตามประกาศนี้ และให้ผู้เกี่ยวข้องทบทวนการแต่งตั้งที่ปรึกษาทุก ๆ วันสิ้นปีงบประมาณ และนำเสนอกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พิจารณาสั่งการต่อไป

๔. กรณีอื่น ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ตามประกาศฉบับนี้ หรือที่เป็นปัญหา ให้อธิบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓



(นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์)
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์